

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀ TĨNH TRONG TRIỂN KHAİ QUY HOẠCH TỈNH



Ngày 28/5/2023, tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến thương mại vào Hà Tĩnh, Giám đốc Lê Quân đã chia sẻ chủ đề hợp tác giữa ĐHQGHN với tỉnh Hà Tĩnh cùng các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư về khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để triển khai Quy hoạch tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội; đại

diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo một số tỉnh của nước bạn Lào, Thái Lan; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước; Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài điểm cầu chính tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, hội nghị được kết nối trực tuyến hơn 270 điểm cầu đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng theo dõi phóng sự giới thiệu về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tựa đề "Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng". Tại hội nghị, Giám đốc Lê Quân đã chia sẻ về hợp tác giữa ĐHQGHN với tỉnh Hà Tĩnh cùng các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư về khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để triển khai Quy hoạch tỉnh. Tháng 3/2023, ĐHQGHN cùng với tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 -2027 nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh với 04 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (2) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; (3) Tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội; (4) Xây dựng và phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh. Giám đốc Lê Quân cho biết, nhiều nhà khoa học và chuyên gia của ĐHQGHN đã tham gia tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như tham gia nghiên cứu Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh. ĐHQGHN sẽ đồng hành cùng tỉnh triển khai quy hoạch được công bố, để Hà Tĩnh sớm trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. [Xem thêm](#)